

# Hướng tới Minh bạch và EU khởi động dự án Trao quyền cho Thanh niên Việt Nam xây dựng Văn hóa Liêm chính



## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Hà Nội – Nhân Ngày Quốc tế Phòng, chống Tham nhũng, Liên minh Châu Âu và Tổ chức Hướng tới Minh bạch khởi động dự án kéo dài 3 năm nhằm trao quyền cho các lãnh đạo trẻ Việt Nam xây dựng văn hóa liêm chính.**

Với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu (EU), dự án “Lãnh đạo trẻ Liêm chính vì một Việt Nam Minh bạch (LIFT VIETNAM)” hướng tới thúc đẩy giá trị liêm chính và trao quyền cho thanh niên Việt Nam để trở thành những tác nhân thay đổi

trong cộng đồng.

EU và Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) chọn cách tiếp cận trao quyền cho thanh niên Việt Nam, thúc đẩy người trẻ đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Dự án kéo dài 3 năm với tổng kinh phí 333.333 Euro gồm nhiều hợp phần nhằm nâng cao kiến thức của người trẻ về Liêm chính. Dự án sẽ tạo cơ hội đối thoại và trao đổi kinh nghiệm cho thanh niên Việt Nam và EU cũng như hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy giá trị Liêm chính tại địa phương. Dự án cũng sẽ đưa Khóa học Vườn ươm Liêm chính (Vietnam Integrity School – VIS) mà TT tổ chức từ năm 2017 đến với nhiều thanh niên Việt Nam hơn. Đặc biệt, dự án sẽ tổ chức Diễn đàn Thanh niên Liêm chính đầu tiên tại Việt Nam.

*“Liêm chính là một giá trị nền tảng đối với Liên minh Châu Âu và dự án này tập trung vào giá trị này. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ giúp thanh niên Việt Nam biết đến và hiểu thêm về EU cũng như các nguyên tắc và giá trị của EU, thông qua các hoạt động giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và EU, cũng như các hoạt động nâng cao năng lực và nhận thức về giá trị Liêm chính khác”, Đại sứ EU, Giorgio Aliberti chia sẻ.*

Bà Nguyễn Thị Kiều Viên, Người sáng lập và Giám đốc Điều hành TT cho biết thêm: *“Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục trong việc tạo ra những thay đổi tích cực. Liêm chính là một giá trị chung của nhiều nền văn hóa khác nhau và là một hành vi có thể học được. Điều thanh niên cần là một chương trình giáo dục Liêm chính hiệu quả để giúp củng cố tính Liêm chính cá nhân, và một môi trường thuận lợi để thực hiện các sáng kiến thúc đẩy Liêm chính tại địa phương. Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ góp phần hiện thực hoá mục tiêu đó”.*

Là khởi động dự án cũng là không gian để đại diện thanh niên Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự chia sẻ những câu chuyện cá nhân trên hành trình thúc đẩy Liêm chính và chống tham nhũng. Sự kiện có sự tham gia của các Đại sứ từ các quốc gia thành viên EU, các lãnh đạo trẻ, và đại diện từ các đối tác

phát triển, các tổ chức xã hội dân sự và trường học.

### **Thông tin thêm**

*Theo Khảo sát về Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam do TT tiến hành và công bố năm 2019, 80% thanh niên Việt Nam tin rằng mình có vai trò trong việc phòng, chống tham nhũng, tuy vậy, việc huy động sự tham gia của thanh niên vào công cuộc phòng, chống tham nhũng vẫn là một thách thức ở Việt Nam. Nhiều người trẻ còn thiếu thông tin và kiến thức về liêm chính cũng như một môi trường thuận lợi để có thể thúc đẩy giá trị quan trọng này.*

### **Liên hệ báo chí**

#### **Nguyễn Mạnh Chính (Mr.)**

Cán bộ Truyền thông, Tổ chức Hướng tới Minh bạch

Email: [chinhnguyen@towardstransparency.org](mailto:chinhnguyen@towardstransparency.org)